



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน
๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที ๑๗ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

'มศว'จัดแฟชั่นโชว์เครื่องแต่งกายมุสลิม

'มศว'จับมือกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดแฟชั่นโชว์เครื่องแต่งกายมุสลิม 18 มิ.ย. นี้
หวังเปิดตลาดเสื้อผ้ามุสลิมในต่างแดน หุ่นผู้ประกอบการเต็มที่

16มิ.ย.2556 นางสาวปรารถนา คงสำราญ ประธานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่อง
แต่งกายมุสลิม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า จากโครงการที่ได้ทำมา โดย
มศว ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายมุสลิมให้กับผู้ประกอบการในกทม.และปริมณฑล เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพและมุ่งหวังให้ผู้ประกอบการ มีความรู้ความสามารถ ในการบริหารจัดการ ตลอดจน
การออกแบบและตัดเย็บออกสู่นานาชาติ ตลอดจนเชื่อมต่อไปให้เกิดศูนย์กลางในการจำหน่ายสินค้า
ซึ่งตอนนี้ทางโครงการได้จัดหาพื้นที่ในตลาดนัดสวนจตุจักรเป็นแหล่งพบกันระหว่างผู้ซื้อ ผู้ขาย
ผู้ประกอบการได้พบกัน

และในปีนี้อำนาจในการส่งเสริมเครื่องแต่งกายเข้าประกวด ใช้หัวข้อ อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมที่
อยู่ในประเทศไทยเป็นอย่างไร เราอยากจะเป็นการผสมผสานความเป็นไทยและความเป็นมุสลิมว่า
ผู้ประกอบการจะสื่อให้เห็นอะไร เพราะอย่าลืมว่า เสื้อผ้ามุสลิมที่มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทยนั้น ต้องมี
ลักษณะที่แตกต่างจากมุสลิมที่อยู่ในถิ่นฐานอื่นๆ หากแต่ในเรื่องรูปแบบก็ยังคงความถูกต้องตาม
วัฒนธรรมประเพณีของมุสลิม แต่ในเรื่องการหยิบวัตถุดิบประจำท้องถิ่นนั้นๆ มาใช้เพื่อสื่อให้เห็นการ
ผสมผสานและสร้างอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมที่อาศัยในประเทศไทย เราต้องช่วยกันสร้างให้เกิดขึ้น
และนี่คือจุดขายที่สำคัญ ซึ่งทำให้ผู้ซื้อในต่างแดนสนใจ อยากจะซื้อ จากกิจกรรมทั้งหมดของโครงการฯ
ผู้ประกอบการทุกคนที่เข้าร่วมในโครงการนี้จะได้รับความรู้ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตลาด

การสร้างสรรค การออกแบบ การตัดเย็บ การจัดหน้าร้าน การติดต่อกับผู้ขายในต่างประเทศ และยังมี
โอกาสได้ร่วมเดินทางไปดูงานในต่างประเทศ ซึ่งในปีนี้ได้พาผู้ประกอบการเดินทางไปประเทศตุรกี
จากกิจกรรมทั้งหมดในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายมุสลิม มาถึงกิจกรรม
สุดท้ายของโครงการคือ กิจกรรมการประกวดแฟชั่นโชว์เครื่องแต่งกายมุสลิม ประจำปี 2556 และร่วม
ชมผลงานเสื้อผ้ามุสลิมของผู้เข้ารอบสุดท้ายจำนวน 50 ชุด ในวันที่ 18 มิ.ย. 2556 เวลา 17.00-
19.00น. ณ ลาน Central Court